



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 11 มิถุนายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. หนุนเกษตรกรเมืองสุพรรณฯเลี้ยงปลาสลิด-ปลูกหญ้าเนเปียร์เพิ่มรายได้	แนวหน้า
2. 'สศก.'เปิดข้อมูลโครงการชลประทานฯ 'เขาพนม' สร้างความมั่นคงแหล่งน้ำ เกิด...	สยามรัฐ
3. “พิมพ์รพี” แนะรบ.พึ่งความรอบด้านหาคำตอบครบ 5 ประเด็น ทั้งความคุ้มค่าของ...siamrath.co.th	
4. ผนึก'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด' หนุนยกระดับสินค้าบุกโลก	มติชน (กรอบข่าย)
5. ชาวสวนลำไยจี้รบ.ประกันรายได้	มติชน (กรอบข่าย)
6. กษ.ดันลั่นจีสู่อุตสาหกรรมออนไลน์สู้โควิด-19 รมรณรงค์ปชช.ช่วยกันบริโภค	แนวหน้า
7. 'ธรรมนัส'จ่อยึดคืนที่ดินส.ป.ก.	มติชน
8. ผนึก'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด' หนุนยกระดับสินค้าบุกโลก	มติชน
9. คอลัมน์: จับประเด็น: 'พาณิชย์' ดันไทยฮับสินค้าเกษตร	ไทยโพสต์
10. โอนเงิน5พันถึงมือเกษตรกร7.1ล้านคนหักเงินชรก.รับเยียวยาคืน	แนวหน้า
11. ตรึงเงินหน้าฟืนฟุศก.-สังคม ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	สยามรัฐ
12. 'จรินทร์-เฉลิมชัย'จับมือเกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาดผลักดันศูนย์กลางอาหารโลก	แนวหน้า

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : หนุนเกษตรกรเมืองสุพรรณฯเลี้ยงปลุ่สัตว์-ปลูกหญ้าเนเปียร์เพิ่มรายได้

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14289 หน้า : 8(ซ้าย)

## หนุนเกษตรกรเมืองสุพรรณฯเลี้ยงปลุ่สัตว์-ปลูกหญ้าเนเปียร์เพิ่มรายได้

**นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้พืชผลการเกษตรเสียหาย ประกอบกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน กระทรวงเกษตรฯจึงมีนโยบายส่งเสริม



ทัศนีย์ เมืองแก้ว

ให้เกษตรกรมีอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้มั่นคง โดยสนับสนุนเลี้ยงปลุ่สัตว์ ควบคู่กับปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์และจำหน่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการ “การตลาดนำการผลิต” เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร รวมทั้งสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โคเนื้อขุน กระบือเนื้อ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อหักกลุ่มเป้าหมายกลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2562-30 พ.ย. 2565

จากการลงพื้นที่ของ สศก. โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งผลิตปลุ่สัตว์ลำดับที่ 5 ของภาคกลาง (ข้อมูลจากสำนักงานปลุ่สัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี) ปัจจุบันมีการเลี้ยงโคเนื้อ 140,469 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 6,405 ราย ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ ศรีประจันต์ และ

สามชุก ส่วนการเลี้ยงแพะมี 24,649 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 895 ราย ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ สองพี่น้อง และด่านช้าง จึงมีความต้องการอาหารสัตว์ในปริมาณมาก อีกทั้งตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการโคเนื้อจำนวนมาก นอกจากจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคแล้วยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยเฉพาะหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ซึ่งเป็นพืชมีคุณค่าทางอาหาร ให้ผลผลิตต่อไร่สูง เป็นการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนในการเลี้ยงโคขุนควบคู่กันไป อีกทั้งกรมปลุ่สัตว์เข้ามาสนับสนุนด้านองค์ความรู้ให้เกษตรกร เพื่อให้มีแหล่งความพร้อมด้านอาหารสำหรับปลุ่สัตว์อีกด้วย

ด้าน นายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าวเสริมว่า สำหรับการเลี้ยงโคขุน มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 41,835 บาท/ตัว เกษตรกรจะนำโคที่มีน้ำหนักประมาณ 290 กิโลกรัม มาเลี้ยงเป็นเวลา 110 วัน เมื่อได้น้ำหนักประมาณ 486 กิโลกรัม จะจับขายในราคา 43,133 บาท/ตัว ได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 2,432 บาท/ตัว โดยส่งขายให้พ่อค้าเพื่อรวบรวมส่งออกไปยังเวียดนามและการเลี้ยงแพะขุน มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,512 บาท/ตัว เกษตรกรจะนำแพะที่มีน้ำหนักประมาณ 14-16 กิโลกรัม นำมาขุนเป็นเวลา 90 วัน เมื่อได้น้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัม จะจับขายในราคา 3,995 บาท/ตัว ได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 483 บาท/ตัว โดยส่งขายให้พ่อค้ารวบรวมส่งไปยังเวียดนามและมาเลเซีย ส่วนการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์และจำหน่าย มีพื้นที่ปลูก 2,185 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอหนองหญ้าไซ และดอนเจดีย์ เกษตรกรผู้ปลูก 338 ราย มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 20,763 บาท/ไร่/ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉลี่ย 6 รอบ/ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 43,326 กิโลกรัม/ปี ราคา ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 1.20 บาท/กิโลกรัม ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 31,228 บาท/ไร่/ปี โดยส่งขายให้ฟาร์มเลี้ยงปลุ่สัตว์ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้สนใจรายละเอียดการผลิตและการตลาดด้านปลุ่สัตว์ในจังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.7 โทร. 0-5640-5007-8 หรืออีเมล [zone7@oae.go.th](mailto:zone7@oae.go.th)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อข่าว : 'สศก.'เปิดข้อมูลโครงการชลประทานฯ 'เขาพนม' สร้างความมั่นคงแหล่งน้ำ เกิด...

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 24307 หน้า : 10(ล่างขวา)

## 'สศก.'เปิดข้อมูลโครงการชลประทานฯ 'เขาพนม' สร้างความมั่นคงแหล่งน้ำ เกิดมูลค่าศก.3.75 ล./ปี

นางอัญชญา ตราไช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ดำเนินการ ซึ่ง สศก.ได้ติดตามโครงการฯ ใน จ.กระบี่ พบว่าการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)กั้นคลองบางเตา ในพื้นที่บ้านไสน้ำจุม หมู่ที่ 5 ต.โคกหาร อ.เขาพนม ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 60 มีขนาดปริมาตรกักเก็บน้ำ 343 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โดยการสำรวจในพื้นที่พบว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานอาศัยน้ำฝนในการทำเกษตรเกษตรประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราเป็นหลักไม่มีรายได้เสริมจากการปลูกพืชชนิดอื่นเมื่อมีการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในรูปแบบฝาย คสล. ที่สามารถชะลอน้ำและกักเก็บน้ำในคลองให้มีปริมาณเพียงพอในการปลูกพืชอายุสั้นที่ได้ผลตอบแทนเร็ว ประเภทพืชผักปลูกแซมในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน/ยางพารา โดยเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากฝาย มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมดูแลรักษาวางแผนการผลิตและการตลาด มีการรวมกันจำหน่ายผลผลิต โดยจะมีตัวแทนของ



กลุ่มติดต่อพ่อค้า/แม่ค้า เข้ามารับซื้อผลผลิตถึงแปลงของเกษตรกรโดยตรง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการนำผลผลิตไปขาย ณ ตลาดรับซื้อ

“ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการบนพื้นที่ 300 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 50 ครัวเรือนเกษตรกรได้ใช้น้ำในสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา และมีเกษตรกรร้อยละ 57 ทำอาชีพเสริม โดยการปลูกพืชแซมในพื้นที่ เช่น มะเขือยาว พักเขี้ยวแดงกว่า ถั่วพู เป็นต้นสามารถสร้างรายได้เสริม ซึ่งมีผลผลิตที่ขาย 3,220 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 14,827 บาทต่อไร่ สร้างรายได้เฉลี่ย 37,645 บาทต่อไร่ เกิดรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 22,818 บาทต่อไร่หรือประมาณ 75,072 บาทต่อครัวเรือนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 3.75 ล้านบาท/ปี”





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากเว็บไซต์ [siamrath.co.th](http://siamrath.co.th)  
หัวข้อข่าว : “พิมพ์พี” แะระบบ.ฟังก์ความรอบด้านหาคำตอบครบ 5 ประเด็น ทั้งความคุ้มค่าของ...

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : - หน้า : -

**พิมพ์พี** และฟังก์ความรอบด้านหาคำตอบครบ 5 ประเด็น ทั้งความคุ้มค่าของภาคการเกษตร ความเสี่ยงเรื่องสิทธิบัตร ซึ่งใช้งบฯไป 13,300 ล. เข้ากรบเข้ากรบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เกษตรกร และ นายประจักษ์ วิศวกรของบริษัท พิมพ์พี

“พิมพ์พี” และฟังก์ความรอบด้านหาคำตอบครบ 5 ประเด็น ทั้งความคุ้มค่าของภาคการเกษตร ความเสี่ยงเรื่องสิทธิบัตร ซึ่งใช้งบฯไป 13,300 ล. เข้ากรบเข้ากรบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เกษตรกร และ นายประจักษ์ วิศวกรของบริษัท พิมพ์พี

ต่อมา ในการประชุมสภา เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่รัฐสภา น.ส.พิมพ์พี พิมพ์พี พิศาลพิทักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมและโครงการนำร่องสำหรับเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร ซึ่ง CPTPP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วม CPTPP เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ประโยชน์ได้ภายในสิ้นปี 2563 นี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยได้เป็นอย่างดี

นายสุวิทย์ เกษตรกร และ นายประจักษ์ วิศวกรของบริษัท พิมพ์พี ได้กล่าวถึงประโยชน์ของระบบพิมพ์พีว่า สามารถช่วยเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิบัตร ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วม CPTPP เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ประโยชน์ได้ภายในสิ้นปี 2563 นี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยได้เป็นอย่างดี

นายสุวิทย์ เกษตรกร และ นายประจักษ์ วิศวกรของบริษัท พิมพ์พี ได้กล่าวถึงประโยชน์ของระบบพิมพ์พีว่า สามารถช่วยเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิบัตร ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วม CPTPP เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ประโยชน์ได้ภายในสิ้นปี 2563 นี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยได้เป็นอย่างดี

รหัสข่าว: I-I200611000577

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17<sup>th</sup> FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



# ผนึก'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด' หนุนยกระดับสินค้าทุกโลก

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูง 2 กระทรวง ร่วมเปิดวิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต

นายจรินทร์กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานร่วม 2 กระทรวง เพื่อขับเคลื่อน 4 พันธกิจ ได้แก่ 1.สร้างซิงเกิล บิ๊ก ดาต้า (Single Big Data) ใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน 2.สร้างแพลตฟอร์มกลาง เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด 3.สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ 4.พัฒนาดนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะมีคณะกรรมการย่อย 4 เรื่องนี้ในการขับเคลื่อน

นายจรินทร์กล่าวว่า เป้าหมายของ 4 พันธกิจ คือ การเพิ่ม 3 ด้าน ได้แก่ 1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ 2.เพิ่มจีดีพีให้กับประเทศ และ 3.เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในทุกระดับ แยกเป็น 4 กลุ่ม คือ พี่ช ภาครัฐวิสาหกิจ เกษตรกรแปรรูป และเกษตรกรบริการ โดยเน้นรูปแบบของเกษตรสมัยใหม่ ทั้งเกษตรรวมกลุ่ม เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง

"คณะทำงาน 2 กระทรวงที่มีปลัดทั้ง 2 กระทรวงจะร่วมประชุมและหารือเพื่อจัดทำเป้าหมายที่เป็นตัวเลขชัดเจน แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน ตัวชี้วัด และทำทุกอย่างให้ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือน เราต้องการให้เกิดการปฏิบัติงานบนข้อมูลเดียวกัน เพราะที่ผ่านมามีฐานข้อมูลแตกต่าง ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จได้ยากหรือล่าช้า ซึ่งไม่แค่ทำการร่วมกัน 2 กระทรวง ก็จะขยายไปกระทรวงอื่นด้วยในระยะต่อไป" นายจรินทร์กล่าว

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เกษตรทันสมัย คือ เกษตรในรูปแบบสมัยใหม่ นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการผลิตอย่างแม่นยำ ผลิตสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยเกษตรกรทันสมัยต้องมีคุณภาพสินค้าทั้งสินค้าทั่วไป สินค้ามาตรฐาน สินค้าพรีเมียม

"หากเกษตรกรอยู่ดีกินดี เราจะสามารถพูดได้เต็มปากกว่าเราเป็นประเทศพัฒนาแล้ว กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่นำเงินเข้าประเทศภาคเกษตรต้องเข้าสู่เกษตรปลอดภัย 2 กระทรวงจะร่วมกันทำให้เกษตรกรรู้สึกว่าเขามีอนาคต" นายเฉลิมชัยกล่าว

## ชาวสวนลำไยจ้รบ.ประกันรายได้

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่รัฐสภา ตัวแทนกลุ่มสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) 8 จังหวัดภาคเหนือ ยื่นหนังสือต่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยและประกันราคาในฤดูกาลที่ถึงนี้ หลังจากขาดทุนมาตลอด 5 ปี โดยระบุว่า 1.ให้รัฐบาลชดเชยการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน 33 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 196,655 ครอบครัว เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีรายได้พอเพียงกับการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกยาง ปาล์ม ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย

2.นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา รัฐได้ประกันรายได้แก่เกษตรกรที่กิโลกรัมละ 60 บาท ขณะที่ราคาขายในท้องตลาดปัจจุบันอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 30 บาท รัฐบาลต้องจ่ายเงินภาษีของประชาชนชดเชยการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา กิโลกรัมละ 30 บาท ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 1,400,000 ครอบครัว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท ตามมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

3.นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยให้รัฐบาลประกันรายได้แก่เกษตรกรที่กิโลกรัมละ 4 บาท โดยให้รัฐต้องจ่ายเงินชดเชยการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ชนิดเกรด AA กิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งปัจจุบันราคาขายลำไยในท้องตลาดทั่วไปลำไยชนิดเกรด AA อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท ซึ่งในฤดูกาลผลิตปี 2563 กรณีรัฐบาลประกันรายได้กิโลกรัมละ 40 บาท รัฐบาลใช้งบประมาณเพื่อจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรจำนวน 3,340 ล้านบาทเท่านั้น

นายสมพงษ์กล่าวว่า คาดว่าจะสามารถนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภาในสัปดาห์หน้า เนื่องจากเวลานี้มีเรื่องเต็มสภาทั้งสองฝั่ง ทางฝ่ายค้านยินดีเป็นตัวแทนรับเรื่องเพื่อหารือและผลักดันไปสู่การแก้ไขต่อไป

ต่อมา ร.อ.ธรรมนัสเดินทางมารับยื่นหนังสือ กล่าวว่า ขอให้พี่น้องชาวเกษตรกรมั่นใจได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน รับปากจะแก้ไขให้เร็วที่สุด โดยจะเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์โดยตรง เพื่อประกันรายได้ พยุงราคาและหาตลาดรองรับชาวเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

## กษ.ดันลั่นจีสู่ตลาดออนไลน์สู้โควิด-19 รมรณรงค์ชช.ช่วยกันบริโภค

นายราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธี Kick Off โครงการรณรงค์การบริโภคสินค้าคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกระจายผลผลิตสินค้าคุณภาพออกนอกพื้นที่และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ณ สวนลั่นจีจักรพรรดินายวุฒิไกร ทะสุใจ ต.แม่สุน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ว่า ลั่นจีเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตประมาณ 62,225 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา น่าน และเชียงราย ซึ่งปลูกมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกกว่า 45,094 ไร่และในปี 2563 ให้ผลผลิตจำนวน 20329 ตัน ซึ่งมีแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอแม่เมาะ อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่แตง อำเภอแมริม และอำเภอเมืองเชียงใหม่ พันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ พันธุ์จักรพรรดิคิดเป็นร้อยละ 70 และพันธุ์ฮงฮวยคิดเป็นร้อยละ 30 ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และออกมากที่สุดในเดือนมิถุนายน ส่วนการตลาดนั้น ส่วนใหญ่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ ส่งโรงงานแปรรูปและตลาดภายในประเทศ ซึ่งภาวะปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลั่นจีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตลั่นจีได้ในช่วงที่ผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก



กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ตลาดนำการผลิตร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ห้างบิ๊กซี ร่วมกันกระจายผลผลิตของเกษตรกรเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ผลิตเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตดังกล่าว โดยเฉพาะลั่นจีพันธุ์จักรพรรดิที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคสินค้าคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านช่องทางตลาดออนไลน์บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำลั่นจีแปลงใหญ่คุณภาพดีออกสู่ตลาดและส่งตรงถึงผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรสลั่นจีคุณภาพดีหนึ่งเดียวในประเทศแล้วยังจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถผ่านพ้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 และทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรต่อไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน



# 'ธรรมนัส' จ่อยึดคืนที่ดินส.ป.ก.

● โรงแรม-รีสอร์ท-ชุมชนเข้าข่าย

● เล็งปล่อยเช่านำเงินเข้ากองทุน

**'ธรรมนัส' เล็งยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. หลังพบหลายแห่งเป็นรีสอร์ท โรงแรม แหล่งชุมชน และเหมืองแร่ ทำการเกษตรไม่ได้แล้ว ปรับใหม่ให้เป็นพื้นที่เช่านำเงินเข้ากองทุนปฏิรูปที่ดิน ต่อยอดโครงการแปลงใหญ่ ลั่นแก้กฎหมายให้เสร็จใน 3 เดือน**

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลสำรวจพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่ปัจจุบันที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้แล้ว อาทิ พื้นที่ที่เป็นรีสอร์ท โรงแรม แหล่งชุมชน และเหมืองแร่ ทั้งหมดนี้มีนโยบายจะยึดคืนแล้วปรับให้เป็นพื้นที่เช่า โดยจะพิจารณาตามแต่ละกรณี เพื่อนำค่าเช่าเข้ากองทุนปฏิรูปที่ดิน ที่มีวงเงินขณะนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาท แล้วนำเงินเหล่านั้นไปปรับโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ต่อยอดโครงการแปลงใหญ่

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเช่าที่ลักษณะดังกล่าวจะต้องปรับแก้กฎหมายให้ ส.ป.ก. สามารถดำเนินการได้ ซึ่งในรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ได้ออกร่างกฎกระทรวงเพื่อเปิดทางให้ ส.ป.ก. สามารถดำเนินการได้แล้ว ดังนั้นจึงจะหยิบยกมาเพื่อดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อ

ไป โดยเริ่มจากการยึดพื้นที่ดิน ซึ่งสามารถทำได้ทันทีตามคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้ ส.ป.ก.ออกประกาศยึดคืน

"พื้นที่ที่มีพัฒนาเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทดังกล่าวถือว่าการพัฒนาพื้นที่ไปไกลแล้ว การจะปรับให้มาเป็นพื้นที่การเกษตรอีก จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่ควรทำ แต่ควรจะใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่มีอยู่โดยการเก็บค่าเช่าโดยใช้อัตราที่กรมธนารักษ์กำหนดเป็นฐาน มาพิจารณาตามมูลค่าทางเศรษฐกิจ และนำเงินมาพัฒนาต่อยอด" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า อยากรณียพื้นที่ ส.ป.ก.ในภูเก็ต ผลการสำรวจพบว่ามีโรงแรม รีสอร์ทตั้งอยู่กว่า 300 แห่ง ที่สมัยอีก 100 แห่ง ส่วนพื้นที่ชุมชน เช่นหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ ที่กลายเป็นหอพัก ร้านค้า เจริญไปมาก ทั้งหมดนี้ต้องยึดคืนและเก็บค่าเช่าทั้งหมด โดยได้สั่งการให้ ส.ป.ก.สำรวจรายละเอียดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำหรับพื้นที่ที่กลายเป็นรีสอร์ท โรงแรม และแหล่งชุมชนเมืองเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ถือครองรายเดิมนำไปขายให้กับนายทุน ซึ่งผิดกฎหมาย นายทุนที่รับซื้อไม่มีสิทธิครอบครอง ในขณะที่เกษตรกรรายเดิมต้องถูกแบล็กลิสต์ไม่มีสิทธิจะขอเป็นเจ้าของพื้นที่ ส.ป.ก.ได้อีก ดังนั้น หากจะยึดพื้นที่เหล่านี้คืนมาให้ ส.ป.ก. เพื่อปล่อยเช่าตามนโยบายดังกล่าว คาดว่าไม่น่ายาก

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า สำหรับเหมืองแร่พบว่าเอกชนที่ขอสัมปทานเช่าที่ ส.ป.ก.ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้แล้ว แต่ตามกฎหมาย ส.ป.ก.กำหนดค่าเช่าไว้สูงมาก 40,000 บาท ซึ่งภาคเอกชนต้องเช่าพื้นที่เป็นวงกว้างในบริเวณเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อสำรวจสายแร่ บางรายพบสายแร่สั้นๆ ไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่เช่าไว้ทั้งหมด จึงไม่คุ้มกับการลงทุน ดังนั้น ส.ป.ก.จึงจะปรับแก้กฎหมาย ลดค่าเช่าพื้นที่เพื่อทำเหมืองแร่ให้ถูกลง เป็นธรรมกับผู้เช่า ทั้งหมดนี้จะแก้กฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน หลังจากนั้นจะเริ่มเดินหน้าทันที เพื่อนำเงินที่ได้จากค่าเช่ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นำร่องคือโครงการแปลงใหญ่ อาทิ พื้นที่ปลูกส้มโอที่ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

# ผนึก'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด' หนุนยกระดับสินค้าบุกโลก

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูง 2 กระทรวง ร่วมเปิดวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต

นายจรินทร์กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานร่วม 2 กระทรวง เพื่อขับเคลื่อน 4 พันธกิจ ได้แก่ 1.สร้างซิงเกิล บิ๊ก ดาต้า (Single Big Data) ใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน 2.สร้างแพลตฟอร์มกลาง เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด 3.สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ 4.พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะมีคณะกรรมการย่อย 4 เรื่องนี้ในการขับเคลื่อน

นายจรินทร์กล่าวว่า เป้าหมายของ 4 พันธกิจ คือ การเพิ่ม 3 ด้าน ได้แก่ 1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ 2.เพิ่มจีดีพีให้กับประเทศ และ 3.เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในทุกระดับ แยกเป็น 4 กลุ่ม คือ ฟิช ปศุสัตว์/ประมง เกษตรกรแปรรูป และเกษตรบริการ โดยเน้นรูปแบบของเกษตรสมัยใหม่ ทั้งเกษตรรวมกลุ่ม เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง

“คณะทำงาน 2 กระทรวงที่มีปลัดทั้ง 2 กระทรวงจะร่วมประชุมและหารือเพื่อจัดทำเป้าหมายที่เป็นตัวเลขชัดเจน แผนปฏิบัติโครงการขับเคลื่อน ตัวชี้วัด และทำทุกอย่างให้ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือน เราต้องการให้เกิดการปฏิบัติงานบนข้อมูลเดียวกัน เพราะที่ผ่านมารฐานข้อมูลแตกต่างกัน ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จได้ยากหรือล่าช้า ซึ่ง

ไม่แค่ทำการร่วมกัน 2 กระทรวง ก็จะขยายไปกระทรวงอื่นด้วยในระยะต่อไป” นายจรินทร์กล่าว

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เกษตรทันสมัย คือ เกษตรในรูปแบบสมัยใหม่ นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการผลิตอย่างแม่นยำ ผลิตสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยเกษตรกรทันสมัยต้องมีคุณภาพสินค้าทั้งสินค้าทั่วไป สินค้ามาตรฐาน สินค้าพรีเมียม

“หากเกษตรกรอยู่ดีกินดี เราจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นประเทศพัฒนาแล้ว กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่นำเงินเข้าประเทศ ภาคเกษตรต้องเข้าสู่เกษตรปลอดภัย 2 กระทรวงจะร่วมกันทำให้เกษตรกรรู้สึกว่าเขามีอนาคต” นายเฉลิมชัยกล่าว



## 'พาณิชย์' ดันไทยฮับสินค้าเกษตร

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าโครงการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก พร้อมทั้งสร้าง Big Data เปิดแพลตฟอร์มกลาง สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตร และพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ เจาะตลาดออนไลน์ พร้อมส่งเสริมเกษตรกรนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า



# โอนเงิน5พัน ถึงมือเกษตรกร7.1ล้านคน หักเงินชรก.รับเยียวยาคืน

ปลัดเกษตรฯ ประสานกรมบัญชีกลาง เรียกคืนเงินเยียวยาเกษตรกร“กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น”ตามมติ ครม. เร่งรวบรวมยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร 1.9 แสนคน แก้ไขแล้ว 1.4 หมื่นราย เหลืออีก 1.7 แสนคน เร่งพิจารณา ด้าน ธ.ก.ส.เผยโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรแล้ว 7.14 ล้านคน เป็นเงิน 35.7 หมื่นล้านบาท ▶ ต่อ : หักเงิน -หน้า 11

## หักเงิน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าวว่า ได้ประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อเรียกเงินเยียวยาเกษตรกรที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) โอนให้แก่ผู้เป็นข้าราชการท้องถิ่น โดยเป็นการโอนก่อนมีมติ ครม.ยกเว้นการจ่ายเงินเยียวยาข้าราชการและหากได้รับแล้วมอบหมายกรมบัญชีกลางหักคืนหลวง

สำหรับข้าราชการท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครนั้น รับเงินเดือนจากงบประมาณ อปท. ที่สังกัด แต่ทางกรมบัญชีกลางจะจัดทำระบบการเรียกคืนเงินและตรวจสอบอย่างละเอียดทั่วประเทศ

และขณะนี้รวบรวมจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ได้ 191,020 ราย แต่ยังมีรายชื่อที่อยู่ระหว่างนำข้อมูลการอุทธรณ์เข้าระบบเพิ่มเติมอีก โดยที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มี 14,975 ราย และส่งเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์สิทธิ์ของกระทรวงเกษตรฯ 171,042 ราย

มีรายงานว่า คณะกรรมการกลั่นกรอง

การใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งจะประชุมวันที่ 11 มิถุนายนนี้ จะพิจารณาข้อหารือของกระทรวงเกษตรฯที่ว่าเกษตรกรทำกินในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่เช่าที่ดินทำกินจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปจะเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาในวันที่ 16 มิถุนายน ทำให้ข้อเรียกร้องของเกษตรกรจำนวนมากซึ่งมีปัญหาดังกล่าวและรอเงินเยียวยายู่งั้น มีผลสรุปที่ชัดเจน

ด้าน นายเกษปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า เช้าวันนี้ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรที่ถือบัญชี ธ.ก.ส. ซึ่งแจ้งเพิ่ม 31,615 ราย เป็นเงิน 158.07 ล้านบาท ขณะนี้เหลือเกษตรกร ที่แจ้งหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้องหรือไม่พบเลขบัญชี 170,462 ราย ข้อมูลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ล่าสุดโอนแล้ว 7,145,330 ราย เป็นเงิน 35,726.65 ล้านบาท

## ตรังเดินหน้าฟื้นฟูศก.-สังคม ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

**ตรัง :** นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง เปิดเผยว่า ใน การจัดทำแผนงานหรือโครงการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น เนื่องจาก จังหวัดตรังเป็นเมืองเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทางจังหวัด จึงได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน พื้นที่จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตาม รายละเอียดเป็นรายหมู่บ้าน เพราะเกษตรกรได้รับผลกระทบ เป็นจำนวนมาก โดยขอให้วิเคราะห์ถึงทรัพยากรที่มีอยู่ใน พื้นที่ ความจำเป็นที่จะต้องได้ รับการพัฒนาและสร้างรายได้ให้ แก่ประชาชน

“นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ให้ค้ำ นึงถึงการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 รวมถึงการสร้าง งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ กับบรรดาแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และเดินทางกลับภูมิลำเนา และ ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ เพื่อเพิ่ม ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับ ชุมชน ที่สำคัญ เมื่อจัดทำแผน งานโครงการแล้ว ต้องสามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วย” นายลือชัย กล่าว



# 'จรินทร์-เฉลิมชัย'จับมือ เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด ผลิตภัณฑ์ศูนย์กลางอาหารโลก

พาณิชย์-เกษตรร่วมแสดงวิสัยทัศน์  
“เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด”  
พาเกษตรกรก้าวข้ามความยากจน  
หวังตั้งเป้าให้ไทยเป็น “ศูนย์กลาง  
สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ  
ของโลก”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  
▶▶▶ ต่อ : จับมือ -หน้า 11

## จับมือ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี  
และรมว.พาณิชย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.  
เกษตรและสหกรณ์ นำทีมผู้บริหารของทั้ง  
สองกระทรวง ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ “เกษตร  
ผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์  
ตลาดนำการผลิตที่กระทรวงพาณิชย์



▲ **ร่วมมือ** : นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำทีมผู้บริหารของ 2 กระทรวง ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” โดยตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ที่กระทรวงพาณิชย์

(สนามบินน้ำ)

การแถลงข่าวครั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มจีดีพีประเทศ และเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการ พร้อมร่วมกันสร้าง Single Big Data โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน สร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ มุ่งพัฒนานคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

โดยนายจรินทร์กล่าวว่า จะเดินทาง “พาณิชย์ทันสมัย” นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ เพื่อทำการตลาดอย่างแม่นยำ สร้างทีมเซลส์แมนจังหวัดและทีมเซลส์แมนประเทศ ขยายตลาดด้วยเทคโนโลยีและการค้าออนไลน์ สร้างโมเดลการค้าใหม่ให้เกิดขึ้น ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทย โดยมุ่งไปทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ใช้ทีมเซลส์แมนจังหวัดประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัด ผู้ประกอบการในจังหวัด

ด้านตลาดต่างประเทศ ใช้ทีมเซลส์แมนประเทศ ประกอบด้วยทูตพาณิชย์กับผู้ส่งออกภาคเอกชน มีช่องทางตลาดคือออนไลน์ (แพลตฟอร์มรายการสินค้าเพื่อรองรับนิว นอร์มอล) ออฟไลน์ (โมเดิร์นเทรด, สمارทโซฮ่วย, รงฟ้า, โมบายมาร์เก็ต, โมบาย, รถพุ่มพวง, คาราวาน, ตลาดต่างๆ, ตลาดกลาง, ตลาดสด) คอนแทกฟาร์มมิ่ง (ทำเกษตรพันธะสัญญา) เคนเตอร์เทรด (สร้างเวทีสร้างจับคู่ให้มากขึ้น)

ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทาง “เกษตรทันสมัย” “เกษตรปลอดภัย” ทำเกษตรในรูปแบบสมัยใหม่ นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพื่อทำการผลิตอย่างแม่นยำ ผลิตสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14289

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 73.42 Ad Value: 91,775

PRValue (x3): 275,325

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จรินทร์-เฉลิมชัย'จับมือเกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาดผลัดกันศูนย์กลางอาหารโลก

โดยเน้นรูปแบบของเกษตรสมัยใหม่ ทั้ง เกษตรรวมกลุ่ม เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง โดยมีกลุ่มสินค้าประกอบด้วย พืช ปศุสัตว์ ประมง แปรรูป และเกษตรบริการ โดยเกษตรกรทันสมัยจะต้องมีคุณภาพสินค้าทั้ง 1.สินค้าทั่วไป 2.สินค้ามาตรฐาน (GAP GMP ฮาตาล ฯลฯ) 3.สินค้าพรีเมียม ( GI ออร์แกนิก นวัตกรรม ฯลฯ)

“เราส่งเสริม Smart farmer and young smart farmer เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรกรรูปแบบเดิม ถ้าเราผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพต่ำ เราจะไม่สามารถก้าวผ่านความเป็นประเทศยากจนได้ หากเกษตรกรอยู่ดีกินดี เราจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นประเทศพัฒนาแล้ว การเกษตรเกี่ยวข้องกับคนไทยทั้ง 70 ล้านคน และโควิด-19 ทำให้วิถีการเกษตรเปลี่ยนไป กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่นำเงินเข้าประเทศ ภาคเกษตรจะต้องเข้าสู่เกษตรปลอดภัย ซึ่งคือเกษตรกรต้องปลอดภัยด้วย ผู้ผลิตผู้บริโภคต้องปลอดภัยด้วย เราได้เริ่มทำมาแล้วหนึ่งปี ซึ่งจะได้ย่างก้าวไปสู่เกษตรอินทรีย์ ทุกฝ่ายต้องทำงานอย่างเป็นระบบ หากเกษตรกรได้ทราบข่าวว่า กระทรวงพาณิชย์

จะร่วมกับ กระทรวงเกษตรฯ เขาจะรู้สึกว่าเขาเมื่อนาคดแล้ว เขาจะไม่ถูกทิ้ง เพราะภาครัฐจะหาเงินเพิ่มในกระเป๋าเขา แต่เราต้องเริ่มเดินไปพร้อมๆ กัน” นายเฉลิมชัย กล่าว

รมว.เกษตรฯกล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้เริ่มการค้าออนไลน์ มีการทำ mou กับ Lazada, Grab, Shopee แต่ออฟไลน์ก็มีความสำคัญ ได้ทำ MOU กับเทสโก้ โลตัส และแม็คโคร เพื่อนำสินค้าเกษตรคุณภาพสู่มือผู้บริโภค ยอมรับว่ากระทรวงเกษตรฯไม่ได้เป็นมืออาชีพด้านการขาย แต่การได้กระทรวงพาณิชย์มาช่วยวันนี้จะช่วยได้อีกมาก วันนี้พาณิชย์จะจับมือกับเกษตรกรกรก้าวผ่านความยากจนไปได้ ความร่วมมือในวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศ และภาคเกษตรเป็นความหวัง ในยุคโควิด-19 ฉะนั้นวันนี้ เราต้องทำให้ดีที่สุด ร่วมกัน

“ภาคเกษตรของไทยถือเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งเราทำให้เกิดความเข้มแข็ง กระตุ้นให้เกิดการปรับตัว ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีการเติบโตอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว